

## แนวทางการจัดสรร ใช้จ่าย และรายงานผลการใช้จ่าย งบดำเนินงาน

### กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

#### 1. รายการค่าเช่าบ้าน

หลักเกณฑ์การจัดสรร : ตามข้อมูลการขอสนับสนุนงบประมาณ ขาขึ้นประจำปีงบประมาณ และเพิ่มเติม

แนวทางการใช้จ่าย : ให้องค์กรพิจารณาเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามรายชื่อที่ขอสนับสนุน โดยพิจารณาตามสิทธิที่ได้รับอนุมัติ (แบบ 6005) ให้อำนาจเบิกเงินค่าเช่าบ้านประจำปีตามแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) พร้อมหลักฐานการชำระเงิน ต่อผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน

#### 2. รายการค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน

หลักเกณฑ์การจัดสรร : ตามข้อมูลการขอสนับสนุนงบประมาณ ขาขึ้นประจำปีงบประมาณ และที่เพิ่มเติม

แนวทางการใช้จ่าย : ให้องค์กรพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2566 พร้อมเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนฯ ต่อผู้มีอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายต่อไป

#### 3. รายการค่าสาธารณูปโภค ตามภารกิจกองบริหารการสาธารณสุข

หลักเกณฑ์การจัดสรร : ตามข้อมูลรายการค่าใช้จ่ายจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมเงินนอกงบประมาณ

แนวทางการใช้จ่าย : จัดสรรงบประมาณสำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ค่าประปา (ประปา/บาดาล) และค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน/เคลื่อนที่) รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน (ค่าบริการ/ค่าภาษี) โดยหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ พิจารณาเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคอย่างประหยัดภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรร ให้องค์กรมุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมาตรการลดการใช้พลังงานภาครัฐที่กำหนด ให้ความสำคัญกับความประหยัดเท่าที่จำเป็น

#### 4. รายการค่าเช่าที่ดิน/ทรัพย์สิน

หลักเกณฑ์การจัดสรร : ตามข้อมูลการขอสนับสนุนงบประมาณขาขึ้น ประจำปีงบประมาณพร้อมหลักฐานสัญญาเช่าที่ดิน/ทรัพย์สิน ซึ่งสัญญาไม่หมดอายุพร้อมหลักฐานการชำระค่าเช่าที่ผ่านมา

แนวทางการใช้จ่าย : ให้องค์กรพิจารณาเบิกจ่ายงบประมาณ ตามรายการที่ต้องชำระ ภายในระยะเวลาที่กำหนดจากเงินงบประมาณหรือเงินบำรุง แล้วแต่กรณี

พร้อมรายงานการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร/ที่จ่ายจริง ผ่านโปรแกรมงบดำเนินงานขั้นต่ำ ให้เป็นปัจจุบัน โดยกองบริหารการสาธารณสุข พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เฉพาะ หน่วยงานที่ขอสนับสนุนและรายงานผลการใช้จ่ายจริง เท่านั้น

\*\*\*\*\*

ลิงค์ โปรแกรมงบดำเนินงานขั้นต่ำ



[https:// bit.ly/3BIZP2E](https://bit.ly/3BIZP2E)

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ กองบริหารการสาธารณสุข

โทร. 0-2590-1763